



Regional Center ng East Bay
Patakarán sa Pagbili ng Serbisyo #3420
Inaprubahang Lupon ng RCEB Nobyembre 2022

Pahinga sa Labas ng Tahanan

Pilosopiya

Ang mga pamilyang nagbibigay ng patuloy na pangangalaga at pangangasiwa sa mga miyembro ng pamilya na may espesyal na pangangailangan sa pangangalaga ay nakikinabang sa pana-panahong tulong. Dahil sa mga pangangailangan sa espesyal na pangangalaga ng consumer, maaaring magkaroon ang mga pamilya ng mas kaunting mapagkukunan na available sa komunidad para sa kanila at mas kaunting mapagkukunan sa tulong ng iba pang miyembro ng pamilya, mga kaibigan, at/o mga binabayaranang sitter para sa mga layunin ng tulong.

Kahulugan ng Serbisyo

Ang pahinga ay pana-panahong tulong para sa mga pamilya mula sa patuloy na pangangalaga at pangangasiwa ng kanilang miyembro ng pamilya na may kapansanan sa pag-unlad na naninirahan sa tahanan ng pamilya. Ibinibigay ng RCEB ang pahinga kapag mas malaki ang mga pangangailangan sa pangangalaga ng consumer kaysa sa mga walang kapansanan sa parehong edad. Mga serbisyo ng pahinga na ibinibigay sa labas ng tahanan at idinisenyo para:

- A. Tulungan ang mga miyembro ng pamilya sa pagsuporta sa isang indibidwal na manirahan sa tahanan ng pamilya;
- B. Magbigay ng naaangkop na pangangalaga at pangangasiwa upang maprotektahan ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng consumer sa kawalan ng mga miyembro ng pamilya;
- C. Suportahan ang mga miyembro ng pamilya sa paglalaan ng oras para sa personal at iba pang mga pangangailangan ng pamilya kapag ang mga pangangailangan ng indibidwal ay nangangailangan ng higit sa karaniwang dami ng atensyon
- D. Para sa mga batang 0-3 taon sa programang Maagang Simula, kinikilala namin ang kontribusyon ng pamilya sa pangangalaga at kagalingan ng kanilang mga menor de edad na anak. Inaasahang bibigyan nila ang mga ito ng parehong pangangalaga at pangangasiwa tulad ng ibinibigay nila sa sinuman sa iba pa nilang anak. Gayunpaman, dahil sa matinding pangangailangan ng kanilang anak, maaaring mangailangan ang ilang pamilya ng karagdagang suporta at serbisyo, tulad ng pahinga, na magbibigay-daan sa kanila na mapanatili ang naturang bata sa kanilang tahanan.
- E. Dumalo sa mga pangunahing pangangailangan sa pangangalaga sa sarili ng consumer at iba pang aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay, kabilang ang pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, at pagpapatuloy ng mga pang-araw-araw na gawain na kung hindi man ay ibibigay ng mga miyembro ng pamilya.

Paglalarawan ng Serbisyo

Ang pahinga ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng mga ahensyang naibenta sa pamamagitan ng sentrong pangrehiyon upang magbigay ng pahinga sa mga empleyado ng ahensya at sa pamamagitan ng mga ahensya na nagsisilbing Employer of Record. Maaari ding gamitin ng mga pamilya ang mga serbisyong nakatuon sa kalahok para sa pahinga at bayaran ang kanilang manggagawa sa pahinga sa pamamagitan ng Serbisyo sa Pamamahala ng Pinansyal.

Tinatawag na Pahinga sa Tahanan ang serbisyong ibinibigay sa loob ng tahanan ng pamilya sa araw at hindi kasama ang magdamag na pangangasiwa. Pakitingnan ang patakaran sa pahinga sa labas ng tahanan. Para sa mga consumer na may mga medikal na pangangailangan, maaaring kailanganin ang tulong ng isang nurse.

Patakaran ng Lupon

Maaaring magbigay ang RCEB ng pahinga sa labas ng bahay sa mga pamilya kapag natukoy ang IPP/IFSP ng consumer ang mga pangangailangan sa pangangalaga at pangangasiwa na lampas sa kung ano ang kinakailangan ng mga magulang ng mga kaedarang walang kapansanan. Maaaring kabilang sa mga naturang pangangailangan ang, ngunit hindi limitado sa:

- Mga hamon sa pag-uugali
- Mga medikal na pangangailangan
- Mga pangangailangan sa pangangalaga sa sarili
- Kailangan ng suporta sa mga emergency at sa mga hindi inaasahang pangyayari

Maaaring pahintulutan ng mga case manager ng 40 oras bawat buwan o 120 oras ng pahinga bawat quarter ng kalendaryo para sa mga may IPP/IFSP na tinukoy na may pangangailangan para sa pahinga.

Kapag ang isang pamilya ay nangangailangan ng pahinga nang higit sa 40 oras sa isang buwan o 120 oras bawat quarter ng kalendaryo, itinuturing ito na isang pambihirang antas ng serbisyo na nangangailangan ng pagsusuri sa antas ng Direktor. Kung humiling ang isang pamilya ng magdamag na pahinga sa tahanan ng pamilya, iyon ay isang eksepsyon din. Mangyaring sumangguni sa seksyon sa mga eksepsyon.

Mga Pamamaraan

Kinukumpleto ng case manager ang sumusunod para makabili ng pahinga:

Isang Pagtatasa sa Pangangailangan ng Consumer / Pamilya: Sinusuri ng case manager kasama ang interdisciplinary team kung mas malaki ang mga pangangailangan ng indibidwal sa pangangalaga at pangangasiwa kaysa sa mga kaedaran nito na walang kapansanan, at kinukumpirma na naninirahan sa tahanan ng pamilya ang indibidwal. Maaaring ibahagi ng case manager ang work sheet ng pahinga sa pamilya upang tumulong sa pagtukoy kung nasaan sa iskedyul ng pamilya ang pangangailangan sa pahinga.

Ang lahat ng mga consumer na may espesyal na pangangailangan sa medikal na pangangalaga ay dapat suriin para sa antas ng pangangalaga na kailangan ng RCEB nurse. Ibibigay ang pahinga sa tahanan para sa mga consumer na may espesyal na pangangailangan sa medikal na pangangalaga ng isang indibidwal na mayroong naaangkop na antas ng kasanayan para sa mga medikal na pangangailangan ng consumer, ayon sa batas ng California.

Ang Proseso ng Pagpapalano ng IFSP/IPP: Tutukuyin ng Interdisciplinary Team, kasama ang case manager at ang pamilya, ang indibidwal na pangangailangan para sa pahinga sa tahanan. Dapat isa-isahin ang pagtukoy sa halaga, uri ng pahinga, at ang dalas at tagal, na sumasalamin sa pagiging natatangi ng bawat pamilya, kanilang kalakasan, mapagkukunan at pangangailangan. Kapag pambihira ang pangangailangan, nakikipagtulungan ang case manager sa pamilya para humiling ng eksepsyon sa patakaran

Mga Eksepsyon

Ang Planning Team ay maaaring magpadala ng kahilingan para sa isang eksepsyon sa Direktor/tinalaga ng Direktor at ang eksepsyon ay maaaring ibigay kung ito ay ipinapakita na ang intensity ng pangangalaga at pangangasiwa ng indibidwal ay tulad na ang karagdagang pahinga ay kinakailangan upang mapanatili ang indibidwal sa tahanan ng pamilya, o may mga hindi pangkaraniwang pangyayari na nakakaapekto sa kakayahan ng pamilya na matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalaga at pangangasiwa ng indibidwal. Maaaring kabilang din dito ang isang kahilingan para sa magdamag na pahinga sa tahanan ng pamilya. Maaaring maaprubahan ang ganitong eksepsyon sa patakaran sa loob ng maximum na anim na buwan. Kapag napatunayan ang pangangailangan, maaaring maaprubahan ang mga ito sa tagal ng IPP/IFSP.

Mga Proseso sa Pagsusuri ng Eksepsyon:

1. Sa pakikipagtulungan sa consumer/pamilya, kinukumpleto ng case manager ang isang pagtatasa ng pangangailangan ng consumer/pamilya sa pangangailangan para sa pambihirang antas ng pahinga. Maaaring gumamit ng isang tool sa pagtatasang sumasalamin sa mga oras ng pangangailangan sa lingguhan/buwanang batayan.
2. Pagsusuri sa Likas na Suporta at Generic na Mapagkukunan: Ang lahat ng mapagkukunan ng tulong sa pamamagitan ng mga likas na suporta at generic na mapagkukunan (hal. pamilya, mga programa sa komunidad, atbp.) ay lubos na susuriin ng case manager, lubos na gagamitin, at patutunayan na hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya para sa mga pana-panahong pagtigil sa anyo ng pahinga. Isasaalang-alang lamang ng RCEB ang mga serbisyong gaya ng Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) isang generic na mapagkukunan kapag natugunan ng naaprubahang mga serbisyo ang pangangailangan sa pahinga ayon sa natukoy sa Indibidwal na Plano sa Programa (Individual Program Plan, IPP) o Indibidwal na Plano sa Serbisyo ng Pamilya (Individual Family Service Plan, IFSP).

Sa pag-unawa sa mga hamon ng pag-access sa mga mapagkukunan ng komunidad, maaaring magbigay ng eksepsyon habang ang isang indibidwal o pamilya ay nagtatrabaho upang ma-access ang mga generic na mapagkukunan.

3. Nang may pagsangguni sa kanilang superbisor, isusumite ng case manager ang pagtatasa, Purchase of Service Worksheet na sumasalamin sa hiniling na karagdagang pahinga at iba pang impormasyon sa collateral para repasuhin ng tinukoy na mga direktor na itinalaga ng Executive Director.
4. Upang bigyan ng pagkakataon ang planning team na muling magpulong sa loob ng 15 araw mula nang hindi magawa ang isang kasunduan sa inisyal na pagpupulong ng planning team,

pagpapasyahan ang eksepsyon sa loob ng 15 araw maliban kung napagkasunduan ang isang pagpapatagal ng consumer/pamilya.

5. Kung ipinagkaloob ang eksepsyon, kukumpletuhin ng case manager ang isang addendum sa Individual Program Plan, aabisuhan ang consumer/pamilya at kukunin ang kanilang pahintulot/pirma sa addendum.
6. Kung hindi ipinagkaloob ang eksepsyon, agad na ipapaalam ng case manager sa consumer/pamilya na hindi ito ipinagkaloob, ipapaalam sa consumer ang kanilang mga karapatan sa pag-apela, at magpapadala ng abiso ng kilos at form ng patas na pagdinig.
7. “Susuriin ang halaga ng pagbibigay ng mga serbisyo o suporta ng maihahambing na kalidad ng iba't ibang provider, kung available, at ang available na provider na may pinakamababang gastos sa maihahambing na serbisyo, kabilang ang gastos sa transportasyon, na kayang gawin ang lahat o bahagi ng indibidwal na programa ng consumer ang plano, na naaayon sa mga partikular na pangangailangan ng mamimili at pamilya gaya ng tinukoy sa indibidwal na plano ng programa, ay dapat piliin. Sa pagtukoy ng provider na may pinakamababang gastos, isasaalang-alang ang pagiging available ng pederal na pakikilahok sa pananalapi. Ang consumer ay hindi dapat hilingin na gumamit ng provider na may pinakamababang gastos kung ito ay magresulta sa paglipat ng consumer mula sa isang umiiral na provider ng mga serbisyo o suporta patungo sa mas mahigpit o hindi gaanong pinagsamang mga serbisyo o suporta.”
Welf. & Inst. Code section 4648, subd. (a)(6)(D)

Awtoridad:

Code ng Kapakanan at mga Institusyon (Welfare and Institutions Code) 4512(b), 4646, 4648(a)(8)

Inaprubahan ng DDS 8/1/2023